

CFRESH - ก็ยังถือว่า ราคาต่ำ

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

แต่ต้องไปลองกดกราฟดูในโครงสร้างใหญ่ๆ หน่อยนะ จะเห็นว่าหุ้น CFRESH ที่เป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่องนั้น ราคาจะอยู่ในระดับไหนอย่างไร แม้ว่าก่อนหน้านี้ จะมีการดีดหรือ Rebound ขึ้นมาบ้างแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพอจะเรียกได้ว่า ราคาจะอยู่ในพื้นที่ระดับต่ำๆ อยู่... ส่วน ตลาดหรือ SET Index นั้น จะอยู่ในระดับที่เรียกว่าต่ำๆ จนอยู่ในระดับนำซื้อหุ้นหรือไม่ หรือ ใครที่มีหุ้นอยู่แล้ว จะต้องกังวลอะไรหรือเปล่า และรวมไปถึง นักเก็งกำไร จะเอาอย่างไรดีกับระดับแถวๆ นี้... ก็อย่างที่เอ่ยมานี้ก็ต้องรู้ตัวเองไว้ก่อนนั่นแหละครับว่า เป็นนักลงทุนประเภทไหน เพราะจะได้กำหนดกลยุทธ์ ตามระดับของตลาดที่เป็นอยู่ในตอนนั้น... เอาจริง ๆ ตอนนี้น้ำมันมีอยู่สูงนะ ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ระดับ 1520 หากจะไม่สามารถขึ้นได้จริงๆ แนวโน้มยังถือว่า เป็นเชิงลบ อาจจะเป็นเชิงลบที่แอบแฝงอยู่ จนนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวๆ ก็อาจจะยังพอรับความเสี่ยงในระดับนี้ได้ คนที่มีหุ้นอยู่ก่อนแล้ว ก็ยังคงถือหุ้นได้ ส่วนคนที่ยังไม่มี ก็อาจจะพอพิจารณาซื้อได้ แต่อาจจะแบ่งเป็นไม้ๆ ไป... แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความเสี่ยงที่มีอยู่นั้น การจะแก่งตัวอย่างไร ก็ขอเพียงแค่ ต้องไม่ต่ำกว่า 1450 ลงไปเท่านั้น ซึ่งถ้าต่ำกว่านี้ คงไม่ต้องกล่าวอีกนะว่าจะลงไปถึงระดับไหน และต่อให้เป็นนักลงทุนที่ถือหุ้นยาวๆ ได้ ก็แนะนำให้เลยนะครับว่า ต้องปรับตัวนะ อาจจะใช้กลยุทธ์อะไรแบบไหนก็ได้ ที่เน้นเล่นทางขาย ไม่ว่าจะขายก่อนอ่อนรับกลับ หรือ Cut Loss ไปก่อนก็แล้วแต่ความถนัดอีกทีหนึ่ง... ส่วนนักเก็งกำไรระยะสั้น อาจจะต้องทำตัวหนึ่งๆ ชักระยะ หรือก็แค่ เลือกตัวเล่น

ดูตามเกม...

วันวาน ก็ถือว่าหุ้นเล็กๆ หุ้นกลางๆ วิ่งได้ดีกันหลายๆ ตัวเลยเหมือนกันนะ และอาจจะรวมถึงวันนี้ก็ได้ หากว่าเกมของหุ้นใหญ่ๆ ยังไม่มา และภาพตลาดที่ยังไม่ผ่าน 1520

แนวรับ : ...2.32-2.28 เน้นไม่ต่ำกว่า 2.20 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ...2.40 ยืนได้มั่นคง ก็หวัง 2.90-3.00 ได้

Price Chart...(CFRESH)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CFRESH... ตามเป้าหมายที่คาดหวังนี้ คาดไว้ก่อนว่า น่าจะมีโอกาสขึ้นไปทำรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่เป็น ตัว U หรือ รูปถ้วยได้แน่นอน โดยจากรูปแบบของเครื่องมือน้ำมันแนวโน้มอย่าง MA. นั้นก็ยังคงอยู่ในทิศทางที่สนับสนุนการคาดหวังได้ และในก่อนหน้านี้มีการแก่งตัวปรับฐาน ที่มีการทดสอบ MA. ดังกล่าว และยืนได้อย่างมั่นคง แถมยังมีการดีดขึ้นมาจาก MA. ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่น จะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงสัญญาณเชิงบวกอย่างชัดเจน เรียกว่า ก่อนจะเป็นภาพของ ตัว U ได้มีการปรับฐานระหว่างทางเพื่อจะแรงส่งให้มีการขึ้นต่อเนื่องได้...ดังนั้น ราคาแถวนี้ยังถือว่าต่ำอยู่ แต่ก็อย่าต่ำกว่า 2.20 ก็ดี จะไม่เสียเวลา